

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
TỈNH CAO BẰNG

Số: 485/TB-CTHADS

Cao Bằng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự,  
theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023**

Ngày 19/4/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán, Chuyên viên của Cục và Lãnh đạo, Chấp hành viên của 10 Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự kết luận:

**1. Về tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác, bám sát các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Cùng với việc tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, Cục Thi hành án dân sự đã tích cực, chủ động, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức thi hành án của các Chấp hành viên tại Cục và các Chi cục trực thuộc. Tăng cường tổ chức họp giao ban, họp Hội đồng Chấp hành viên, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Kết quả thi hành án dân sự toàn Ngành đạt **71.09% về việc** và đạt **36.83% về tiền**. Trong đó, có Cục và 3 đơn vị là Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình, Bảo Lâm đã hoàn thành đạt chỉ tiêu về tiền.

Việc thực hiện các mặt công tác khác cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ: (i) Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý từ Cục đến các Chi cục tiếp tục có sự tiến bộ, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, tăng cường; Ý thức trách nhiệm, tác phong, nề nếp làm việc của đội ngũ công chức, người lao động có chuyển biến tốt; (ii) Công tác chuyên môn nghiệp vụ liên tục được đổi mới theo hướng cụ thể, linh hoạt; (iii) Tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn thêm một bước; (iv) Công tác tiếp công

dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc; Công tác báo cáo, thống kê tổng hợp, công tác tài chính kế toán đi vào nề nếp, ngày càng có nhiều tiến bộ; (v) Cơ sở vật chất và các phương tiện phục vụ công tác tiếp tục được quan tâm, trang bị tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác được giao; (vi) Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động tiếp tục được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả trên, công tác của Cục và của Ngành trong quý vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như sau: (i) Kết quả Thi hành án dân sự có dấu hiệu khả quan nhưng chưa thật sự ổn định, bền vững. Kết quả thi hành án có dấu hiệu chững lại và giảm nhẹ, kết quả thi hành án về việc và về tiền đều chưa đạt so với chỉ tiêu được giao (**việc thiếu 14.41%, tiền thiếu 11.67%**); số việc và tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều (**554 việc, tương ứng số tiền hơn 57 tỷ đồng**); một số vụ việc giá trị phải thi hành lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm mặc dù đã có sự chỉ đạo của Cục; (ii) Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tại một số đơn vị chưa sâu sát, còn có dấu hiệu buông lỏng; (iii) Kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; (iv) Công tác tự kiểm tra và kiểm tra tại một số đơn vị còn mang tính thụ động, chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu; (v) Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn tình trạng ngại va chạm, lúng túng trong việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều ban, ngành; (vi) Kết quả tại một số đơn vị duy trì ở mức thấp trong một thời gian dài.

## 2. Về một số yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Dự báo 6 tháng cuối năm 2023, số việc và tiền phải thi hành sẽ tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều vụ việc có giá trị lớn. Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ngành đã đề ra, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm đã được nêu trong báo cáo, đồng thời tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

2.1. Nghiêm túc tiếp thu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Tư pháp. Tập trung nguồn lực tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có tính chất khó khăn kéo dài, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chủ động tham mưu hợp định kỳ đối với các đơn vị có vụ việc thi hành án trọng điểm.

2.2. Rà soát, nghiêm túc đánh giá lại hoạt động của đơn vị. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, chỉ đạo Chấp hành viên thuộc đơn vị mình thực hiện ngay việc rà soát, đôn đốc, xác minh, phân án, xây dựng kế hoạch giải quyết đối với từng hồ sơ cụ thể, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, giải quyết dứt

điểm những vụ việc có điều kiện thi hành. Chú trọng thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ (phần đầu đến hết quý III năm 2023 hoàn thành đạt và vượt cả 2 chỉ tiêu được Tổng cục giao, đồng thời hoàn thành đạt chỉ tiêu Cục giao cho các đơn vị).

2.3. Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giữ nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tính thứ bậc trong hoạt động công tác, trong đó đặc biệt lưu ý công tác quan hệ phối hợp giữa các Phòng chuyên môn thuộc Cục với các Chi cục, giữa Thủ trưởng các đơn vị với công chức, người lao động, đảm bảo sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả theo hướng gắn trách nhiệm vụ từng đồng chí Thủ trưởng với các đơn vị, các địa bàn được giao phụ trách để lan tỏa tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò nêu gương, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức, người lao động, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành án, kiểm soát chặt chẽ, khoa học, sâu sát, quyết liệt, bám sát từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể. Nghiêm túc kiểm điểm, rút ra các bài học về công tác quản lý, chỉ đạo để không lặp lại các tồn tại, hạn chế của những năm trước đây.

2.4. Chủ động, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, các vụ việc thi hành án hành chính. Tiếp tục phối hợp tốt với các ngành hữu quan, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn.

2.5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và hậu kiểm tra đối với các đơn vị đã kiểm tra, hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm trong thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm nhằm khắc phục và phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự.

2.6. Tiếp tục củng cố và xây dựng Ngành vững mạnh. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các đơn vị từ Cục đến các Chi cục cho phù hợp; sử dụng người lao động theo hướng tinh gọn, một người làm nhiều việc. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm, chăm lo đời sống cho công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức hàng tháng, thi đua khen thưởng, đảm bảo khách quan, công bằng.

2.7. Thực hiện tốt công tác Đảng và đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động, phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và Hội thi nghiệp vụ nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống

Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993-2023).

2.8. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ đối với các Chi cục trực thuộc. Tăng cường quản lý và sử dụng phương tiện, tài sản công đúng quy định. Sử dụng kinh phí tài chính được cấp đúng mục đích, hiệu quả, kiểm soát tốt và công khai minh bạch trong sử dụng kinh phí.

2.9. Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh chiều sâu trong quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy chế phối hợp, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành liên quan và chính quyền cơ sở đối với công tác thi hành án dân sự. Rà soát, xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp đã ký kết với các cơ quan hữu quan trong công tác thi hành án dân sự.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023. Cục Thi hành án dân sự thông báo để các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố biết, quán triệt và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (để t/h);
- Trang TTĐT của Cục THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, TH.

**TL. CỤC TRƯỞNG**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Quỳnh Mai**